

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 มกราคม 2559

เรื่อง

1. สศก.ลุยนโยบายรมต.เกษตรฯมุ่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
2. เงินยางอรวนบีกฉัตรแบไต่ส์อู่แบงก์รัฐ
3. 'ฉัตรชัย'จ่อกู้ธกส.-ออมสินแทรกแข่งยาง
4. 'บีกฉัตร'เล็งแผน2ซึ่อย่างโตโยต้า'ยอดขายลด9.8%
5. เดินหน้าพัฒนาระบบสหกรณ์
6. เปิดงานยางบึงกาฬจัดใหญ่จีน-ลาว-มาเลย์ยกเป็นโมเดล'
7. คอถัมน์ เกษตรฯโทรโข่ง: ใช้อย่างทำถนนเป็นไปไต้
8. "ฉัตรชัย" ลุ้นอียูปลดใบเหลืองประมง
9. ภาพข่าว: หารื้อ
10. ทูบไต่ะจ่ายชดเชยชาวสวน เกษตรแจงสี่เปี้ยมาตรการอู่มราคาอย่างพารา
11. ไต้ฤกษ์ปี 59 ขับเคลื่อนลดต้นทุนด้านสหกรณ์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
บ้านเมือง
ข่าวสด
บางกอกทูเดย์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์

สศก.ลุยนโยบายรมต.เกษตรฯ มุ่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

สศก.: นางสาวจริยา สุทธิไชยารอง เลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแผนงานสู่การขยายผล การผลิต และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์” ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2559-2564 เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเกิดการเชื่อมโยงการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่มีกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

นางสาวจิริยากล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้

ได้มีการเสวนาในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยและสากล และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และรูปแบบการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อหาแนวทางบูรณาการร่วมกันในการสร้างพลังขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบการ มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลาดมีความต้องการอาหารอินทรีย์ 2.ด้านผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เห็นคุณค่าของระบบเกษตรนิเวศที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทำให้ลดต้นทุน ก่อเกิดรายได้ที่มั่นคงคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจพอเพียง และ 3.การขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

เงินยางอลวน บิ๊กฉัตรแบไต่ส์ อู้แบงก์รัฐ

โพสต์ทูเดย์ งามเงินมาพุงยง

เกษตรฯ แจงรอกฤษฎีกายืนยัน

ใช้เงิน กยท. อู้เงินแบงก์รัฐ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ถึงความคืบหน้าการรับซื้อยาง

จากเกษตรกรโดยตรงในราคา

45 บาท/กก. ปริมาณ 1 แสน

ตัน วงเงิน 4,500 ล้านบาท ว่า

ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังรอ

ให้สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกายืนยันกลับมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่าจะสามารถใช้

เงินกองทุนของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีอยู่ 3

หมื่นล้านบาท และได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออก

ยาง (เงินเชล) เข้าไปซื้อยางพารา

ได้หรือไม่ และสามารถใช้จ่าย

ได้มากเพียงใด

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถ

ใช้ได้หรือได้แต่ไม่เพียงพอ จะ

ใช้แผนสำรองที่สำนักงานประมาณ

เสนอให้ขอเงินจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคาร

ออมสินมารับซื้อยางจากเกษตรกร

ซึ่งสามารถนำเงินมาใช้ได้ทันที

โดยไม่ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี

(ครม.) โดยจะทราบผลจาก

กฤษฎีกาในวันที่ 22 ม.ค.นี้ แต่

ยืนยันว่าในวันที่ 25 ม.ค.นี้ จะมี

เงินซื้อยางแน่นอน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่

ขณะนี้ไม่มีแนวคิดที่จะแก้

สัดส่วนการใช้เงินกองทุน กยท.

เพราะต้องแก้กฎหมาย ซึ่งจะ

ใช้เวลานาน

'บิกฉัตร' เล็งแผน 2 ซ้อย่าง 'โตโยต้า' ยอดขายลด 9.8%

'บิกตู' หรือทูตอินโนโด้ จับมือแก้ประมง 'สมคิด' แย้ม รม. อดงดบอิก ก่อน ให้เปล่าใช้ปฏิรูปภาคเกษตร ดันโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีหวังสร้างสมาร์ต ฟาร์มเมอร์ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ซ้อย่าง

รม. อดงดบปฏิรูปภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ก้าวผ่าน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" ในโอกาสเปิดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ และเกษตรกรเข้าร่วมฟังกว่า 1,000 คน ว่าภายในเดือนมกราคมนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและอนุมัติเงินงบประมาณก้อนหนึ่ง เพื่ออัดฉีดช่วยเกษตรกรผ่านกองทุนหมู่บ้าน

นายสมคิดกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าว จะไม่ใช้การอัดฉีดเงินเพื่อสำหรับการกู้เงินใช้ส่วนตัว แต่เป็นเงินแบบให้เปล่าจากรัฐบาล และให้เกษตรกรในตำบลได้ปรึกษาหารือกันเองว่า จะนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาอะไร เช่น การสร้างยุ้งฉาง ลานตาก โรงสีข้าวขนาดเล็ก หรือเช่าซื้อเครื่องจักรกลเล็กๆ เพื่อพัฒนาการผลิตให้สูงขึ้น เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตร หลังจากในอดีตชาวนามักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวเพราะเกษตรกรขาดโครงสร้างพื้นฐานในด้านการเกษตร เช่น ไม่มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่

เร่งสร้าง 'สมาร์ต ฟาร์มเมอร์'

"ขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรลำบาก นายฯ พุดในที่ประชุม ครม. ตลอดเวลา เรา

ต้องพัฒนาภาคเกษตรในประเทศให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันเราเป็นประเทศในน้ำมีปลา ในนามีข้าวอยู่แล้ว แต่ต้องหาทางทำอย่างไรให้เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นความมั่งคั่งในประเทศให้ได้ ต่อจากนี้จะต้องมีการยกเครื่องภาคการเกษตรแท้จริง" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เตรียมที่จะออกโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี หรือเกษตรอุตสาหกรรม โดย ธ.ก.ส. จะสร้างผู้นำเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้นำเกษตรกรติดต่อเชื่อมโยงประสานกับคนอื่นในหมู่บ้าน ทำให้เป็นตัวอย่างถึงการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจำหน่าย การสร้างยี่ห้อ และสร้างเรื่องให้กับสินค้าขึ้นขึ้นมา ซึ่งนายฯ เรียกว่า "สมาร์ต ฟาร์มเมอร์"

ยกเครื่องให้แข่งกับโลกได้

นายสมคิดกล่าวต่อว่า สหกรณ์การเกษตรนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตร เพราะสหกรณ์ถือเป็นการรวมกลุ่มจากเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือในการซื้อเครื่องจักร ช่วยปัจจัยการผลิต ไม่ใช่เพียงการปล่อยกู้แก่สมาชิกอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นต่อจากนี้จะใช้สหกรณ์เป็นกลไกเข้ามาเชื่อมกับกองทุนหมู่บ้านและ ธ.ก.ส. โดยสหกรณ์จะต้องเข้ามาสืบบทบาทหน้าที่มากขึ้น ทั้งการให้ข้อมูลกับเกษตรกร การจำหน่าย การหาตลาดกับเกษตรกร เช่น สินค้าที่ปลูก ไม่มีตลาดรองรับ ต้องแจ้งให้เกษตรกรรู้เพื่อเปลี่ยนปลูกพืชอื่น โดยทั้งหมดนี้จะต้องยกเครื่องภาคเกษตรให้แข่งกับโลกได้ เพื่อที่อนาคตภาคเกษตรจะได้ไม่ลำบาก

"รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งภาคเกษตร แต่เราไม่ต้องการรดน้ำที่รากต้นไม้เพื่อที่จะได้แข็งแรง ลูกหลานภาคการเกษตรจะได้ไม่ลำบาก" นายสมคิดกล่าว

4 หน่วยเคาะกรอบงบรายจ่าย

ที่สำนักงานงบประมาณ นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เปิดเผยภายหลังประชุม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี 2560 มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ทั้ง 4 หน่วยงาน ประเมินเศรษฐกิจในปี 2560 ตรงกันว่าจะโตประมาณ 4% เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% โดยในเบื้องต้นที่ให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายจ่ายเข้ามาที่สำนักงานงบประมาณพบว่ามีตัวเลขถึง 4.2 ล้านล้านบาท ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีการกรองแล้วลดเหลือ 3.4 ล้านล้านบาท และที่ประชุมได้ให้กระทรวงการคลังกลับไปทำตัวเลขรายจ่ายในปี 2560 ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบรายจ่าย โดยกำหนดตัวเลขขาดดุลในปี 2560 ไว้ไม่เกินปี 2559 ที่ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท

"ช่วงสัปดาห์หน้าจะนำตัวเลขรายจ่ายไปหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อนำเสนอเข้า ครม. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายฯ มอบนโยบายการจัดการทำงบประมาณต่อหน่วยงานราชการ หลังจากนั้นให้หน่วยงานต่างๆ ยื่นคำขอของงบประมาณจริง

เข้าในในวันที่ 19 กุมภาพันธ์" นายสมศักดิ์กล่าว และว่า สำหรับงบรายจ่ายในปี 2560 ยังมีสัดส่วนงบลงทุนไว้ที่ 20% เท่ากับปี 2559 โดยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ เรื่องโลจิสติกส์ บริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจชุมชนฐานราก เศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม

'คลัง' มั่นใจปี 60 รายได้ตามเป้า

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประเมินการจัดเก็บรายได้ปี 2560 จะได้มากกว่าปี 2559 ประมาณเกือบ 5% โดยไม่รวมรายการพิเศษ อาทิ เงินจากประมูล 4จี โดยมั่นใจว่ารายได้ที่จัดเก็บในปี 2560 จะไม่ต่ำกว่าเป้าหมายใน 2 ปีที่ผ่านมาที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายปีละ 1 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวระบุว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2559 กำหนดไว้ที่ 2.72 ล้านล้านบาท

ประมาณการรายได้ไว้ที่ 2.33 ล้านล้านบาท ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2560 การจัดเก็บรายได้น่าจะอยู่ที่ 2.44 ล้านล้านบาท หากกำหนดขาดดุลเท่ากับปี 2559 งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 2.83 ล้านล้านบาท

ไตรมาสแรกเงินคงคลัง 3.8 แสนล.

นายภุชญา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 579,473 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 890,922 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 265,303 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 386,497 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป

นายภุชญา กล่าวว่า รายได้นำส่งคลังในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 579,473 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 82,685 ล้านบาท (คิดเป็น 16.6%) สาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 4 จี การนำส่งสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนรายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 890,922 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 46,820 ล้านบาท (คิดเป็น 5.5%) ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 807,669 ล้านบาท คิดเป็น 29.7% ของวงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5.4% และรายจ่ายปีก่อน 83,253 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.1%

'บิณฑ์' เตรียมแผน 2 ซ้อย่าง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าถึงมาตรการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงว่า วันที่ 22 มกราคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมที่จะสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า รัฐบาลจะสามารถใช้เงินจากกองทุนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง (เงินเชล) มารับซื้อยางได้หรือไม่ และหากใช้เงินได้ จะดูว่าจะสามารถ

ใช้ได้มากเท่าไร โดยขณะนี้เงินในกองทุน กยท. มีเงินอยู่ทั้งหมด 30,000 ล้านบาท

“หากกฤษฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้ ทางสำนักงานงบประมาณได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วคือ เตรียมใช้เงินจาก ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน โดยที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอหลักการให้เงินเข้า ครม.เพื่อรับทราบแล้วในเบื้องต้น หากจะต้องใช้เงินจริงก็สามารถประสานกับ ธ.ก.ส.และธนาคารออมสินได้เลย โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าซื้อยางได้ทันภายในวันที่ 25 มกราคมนี้” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า ได้ส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สังเกตการณ์ในการซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงตามจุดรับซื้อยางต่างๆ เพื่อตรวจสอบการทุจริต

'ไทย-อินโดฯ' จับมือแก้ประมง

พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับนายลูตฟี รากูฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาจากตำแหน่ง ว่านายภุชญา จินะวิจารณ์ของไทยที่จะร่วมมือกับอินโดนีเซียต่อไปในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักการไทย+1 และอาเซียน+1 พร้อมเสนอการสร้างการรวมกลุ่มของประเทศในอาเซียนแบบแพคเกจตามกลุ่มสินค้าที่แต่ละประเทศมีศักยภาพเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและอำนาจต่อรองในตลาดโลกแทนการแข่งขันกัน อาทิ ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม เป็นต้น

“เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของรัฐบาลไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด และยืนยันว่าอินโดนีเซียจะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในเรื่องนี้ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม และจะมีการ

ประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งแรกในช่วงต้นปีนี้” พล.ต.วีรชนกล่าว

มั่นใจไม่โดนใบแดงแก้ไอยูยู

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป หรืออียู ถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคมนี้ และหลังจากการตรวจสอบจะมีการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยที่มีนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้าคณะ กับคณะอียู คาดว่าหลังจากการเจรจาถึงจะสามารถประเมินได้ว่าไทยจะได้รับการต่อใบเหลืองต่อระยะเวลาการแก้ไขปัญหาไอยูยูต่อ หรืออาจจะโดนใบเหลืองเลยก็ได้ แต่มั่นใจได้ว่าไทยจะไม่ได้รับใบแดงหรือถูกคว่ำบาตรสินค้าประมงจากทางอียูแน่นอน

“การมาไทยครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่จากอียูจะไม่ลงพื้นที่ไปตรวจแต่อย่างใด แต่จะดูเอกสารข้อมูลที่กรมประมงได้จัดเตรียมไว้ให้

เบื้องต้นเขาพอใจที่ไทยได้มีการออกร่าง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 รวมทั้งการออกแผนปฏิบัติการระดับชาติของประเทศไทยในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการประมงผิดกฎหมาย (NPOA-IUU) รวมทั้งแผนจัดการทรัพยากรทะเลกับสัตว์น้ำ ซึ่งได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าสามารถช่วยทำให้เพิ่มสัตว์น้ำได้มากขึ้น” นายมีศักดิ์ภักดีกล่าว และว่า อียูได้แนะนำให้ไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า เป็นต้น

เดินหน้าพัฒนาระบบสหกรณ์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" ว่า สหกรณ์นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ในรูปแบบของการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในลักษณะของการช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีภาคการเกษตรที่มีประชากรกว่า 30 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ในประเทศได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เนื่องจากอำนาจซื้อในประเทศไม่เพียงพอ คนส่วนใหญ่ยากจน เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ ทำให้ต้องเน้นไปที่การส่งออกเป็นหลัก

ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ให้ความสำคัญกับงานด้านสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นของเกษตรกร ประกอบกับการปรับตัวพัฒนาให้เป็นเกษตรกรที่มีความสามารถสูง ผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรี๊อง Smart Farmer

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่าการดำเนินของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามนโยบาย จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมไปดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชน ประชาชน ในการทำประชารัฐ โดยให้การค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการ 1 ทหารค้า 1 สหกรณ์อีกด้วย

เปิดงานยาง บึงกาฬจัดใหญ่

เงิน-ลาว-มาเลย์ งานยางพาราบึงกาฬ 2559 เริ่มแล้ว รองนายกฯ 'วิษณุ ยกเป็น 'โมเดล' เครื่องาม' □ อ่านต่อหน้า 14

● ยาง □ ต่อจากหน้า 1

ไปเป็นประธานพิธีเปิดสุดคึกคัก ชาวบ้านเกษตรกร นักเรียนหลังไหลเข้าชมนิทรรศการเวทีเสวนาความรู้ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกและชมคอนเสิร์ตศิลปินดังระดับประเทศโดยงานจะมีไปจนถึง 27 ม.ค. ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

วันที่ 21 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการรัฐบาลรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง ราคา 45 บาทต่อกก. ปริมาณ 1 แสนตัน วงเงิน 5,400 ล้านบาท ว่า วันที่ 22 ม.ค.นี้ กฤษฎีกาจะสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า รัฐจะสามารถใช้เงินซื้อยางจากกองทุน

พัฒนาของพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนส่งออกยาง (เงินเชสต) ได้หรือไม่ และหากใช้เงินได้จะใช้เงินได้มากเท่าไร เนื่องจากท.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ระบุสัดส่วนการใช้เงินจากกองทุนกยท.ไว้ชัดเจนว่าสามารถนำเงินมาใช้ในกรณีใดบ้าง ทั้งนี้เงินในกองทุนกยท.มีอยู่ 31,000 ล้านบาท

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า หากกฤษฎีกาตีความว่า รัฐไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนกยท.ในการซื้อยางได้ ทั้ง 3 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และกฤษฎีกาได้หารือกันแล้ว โดยสำนักงบประมาณเตรียมแผนสำรองไว้ คือเตรียมใช้เงินจากท.ก.ส. และธนาคารออมสิน



เปิดแล้ว - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรมหัศจรรย์ ภายในงานวันยางพาราและภาคชาบบึงกาฬ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.

ที่ผ่านมามีการนำเสนอหลักการใช้เงินเข้ากรม.เพื่อรับทราบแล้วในเบื้องต้น และหากต้องใช้เงินจริงสามารถประสานกับท.ก.ส. และธนาคารออมสินได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกรม.อีก ซึ่งจะทำให้เข้าซื้อยางได้ทันวันที่ 25 ม.ค.นี้แน่นอน

นายวิระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของวธ.มอบหมายสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดประชุมหาแนวทางนำไปยังพาราดีปมา ใช้สร้างผลงานทางศิลปะและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางเบื้องต้นได้รับรายงานจากสศร.ว่า จะจัดประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา "Thailand PARADise Creation 2016" สรรค์สร้างยางพาราไทย เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท โดยเปิดให้ประชาชน ศิลปินแขนงต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 234 ชิ้น จากนั้นนำผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากยางพารามาจัดแสดงผลงานช่วงวันที่ 16-30 เม.ย. เพื่อให้ประชาชนตัดสินผ่านการโหวต และเข้าสู่การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการเพื่อประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 1 พ.ค.

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.เชิญสื่อมวลชนไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิต ณ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 31/1 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย ทำจากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ วัตถุดิบหลักที่ใช้คือน้ำยางจากจ.สุราษฎร์ธานี โดยรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร บริษัทมีปริมาณการใช้ยางดิบ 2,900 ตันปีโดยประมาณ คิดเป็นมูลค่า รับซื้อ 122 ล้านบาท การไปดูงานสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์อย่างบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังได้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

นพ.บุญชัยกล่าวต่อว่า อย.เรียกผู้ประกอบการคือ ผู้ผลิตถุงยางอนามัย 9 ราย ลุงมือยาง 20 ราย มาวางแผนเพิ่มการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในส่วนของถุงยางอนามัยพบว่า

ร้อยละ 80-90 ผลิตโดยใช้น้ำยางในประเทศ ยางพาราถือเป็นวัตถุดิบที่นำมาผลิตทั้งถุงยาง และถุงมือได้ดีที่สุด และถูกกว่ายางสังเคราะห์ แต่ละปีมีกำลังการผลิตรวม 65,000 ตัน แบ่งเป็นถุงยาง 9,000 ตัน ถุงมือ 56,000 ตัน ใน ส่วนของถุงมือยางนั้น ผู้ประกอบการแจ้งว่า ยังสามารถเพิ่มการผลิตได้อีก 2-3 เท่า หาก รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ปรับปรุงเครื่องจักร 1,500 ล้านบาท

ด้านนายนาวัน จังเจริญกุล ผจก.อาวุโส ฝ่ายการตลาดภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แอนเชล จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีกำลัง ผลิตถุงยางอนามัย 2,880,000 ชิ้นต่อวัน 99% ส่งออกมากกว่า 75 ประเทศ จำหน่าย ในประเทศ 1% หรือราว 10 ล้านชิ้น บริษัท ใช้น้ำยางพาราสด 2,900 ตันต่อปี บริษัทที่ อินเดียซื้อ 1,900 ตันต่อปี ล่าสุดบริษัทที่ศรี ลังกาส่งซื้อน้ำยางดิบของไทย 1,200 ตันต่อปี “ก่อนการผลิตถุงยางอนามัย บริษัท ทำการวิจัยและพัฒนา โดยพบว่ากลิ่นสตรอว์ เบอร์รี่ขายดีที่สุด รองลงมาคือกลิ่นวานิลลา ส่วนขนาดอวัยวะเพศชายไทยมีขนาดใหญ่ ขึ้น จากเดิมที่เคยใช้ขนาด 49 ม.ม. เพิ่มเป็น 52 ม.ม. อย่างไรก็ตาม บริษัทผลิตตั้งแต่ ขนาด 49-56 ม.ม.”นายนาวันกล่าว

ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ สวนยาง อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้ามี ชาวสวนยาง 200 คน มาขึ้นทะเบียนรับการ ช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล สำหรับ เงินช่วยเหลือจะได้เฉพาะสวนยางที่เปิดกรีด แล้ว รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ เป็นเงิน 1,500 บาท ต่อไร่ แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของ สวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อไร่ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ปรับปรุงคุณภาพการผลิต อีก 600 บาทต่อไร่ เป็นค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายปราโมทย์ อธิกุล ผอ.สำนักงานกองทุน สงเคราะห์การทำสวนยางเบตง กล่าวว่า เบตง มีเกษตรกรลงทะเบียน 3,981 ราย โดยสามารถ มาลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 29 ก.พ.นี้

วันเดียวกันเวลา 18.00 น. ที่สนามหน้าที่ ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ มีพิธีเปิดงานวัน ยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2559 โดยความ ร่วมมือของจังหวัดบึงกาฬ, อบจ.บึงกาฬ, เหล่ากาชาดบึงกาฬ, หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และองค์กรหน่วยงานราชการ-เอกชน โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน บรรยายภาพเป็นไปอย่างคึกคัก นายบัณฑิต

หลิมสกุล เลขาธิการกรอบความร่วมมือ เอเชีย ACD, นายจาง เย็น ประธานคณะ กรรมการบริหารจัดการโครงการรับเบอร์วัล เลย์ บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด, นาง นพรัตน์ วิจิตรชลชัย ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรม ยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, นาย อนุชิต วามิชย์เสริมกุล Major Network Co., Ltd ร่วมพิธีด้วย รวมถึงตัวแทนจากจังหวัด ตัวแทนจากประเทศต่างๆ อาทิ ลาว, จีน และ มาเลเซีย เป็นต้น รูปแบบการจัดการงานเป็น ระบบสองภาษา คือภาษาไทยและอังกฤษ

นายวิษณุกล่าวว่า มาเยือนจ.บึงกาฬเป็น ครั้งแรกในชีวิต เมื่อครั้งร่วมรัฐบาลกับนาย พินิจ จารุสมบัติ ได้ยื่นท่านกล่าวถึงจ.บึงกาฬ เมื่อครั้งยังขึ้นกับจ.หนองคายทุกครั้งเมื่อมี การประชุม เพื่อจะผลักดัน ขับเคลื่อนให้ บึงกาฬเป็นจังหวัด พุดไม่หยุดจนกระทั่งมีคน พุดว่า ตั้งๆ ให้แก่ไปเถอะ จะได้หยุดพุด แต่คิด ผิด จนถึงวันนี้ นายพินิจยังไม่หยุดพุดเลย มี ความตั้งใจจะทำให้จังหวัดพัฒนาขับเคลื่อน ยิ่งขึ้นไปอีก รู้สึกภูมิใจกับชาวบึงกาฬอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานและ ทุกฝ่าย ขอบคุณนายพินิจที่ร่วมผลักดันขับ เคลื่อน และจัดงานวันยางพารา

“แบบอย่างที่ชาวบึงกาฬกำลังทำอยู่นี้ ต้องใช้คำภาษาอังกฤษว่า ‘บึงกาฬโมเดล’ ที่ จังหวัดอื่นๆ ควรมาเรียนรู้และเอาเป็นแบบ อย่าง เพราะประเทศไทยได้ชื่อเป็นประเทศ ส่งออกและผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก ปัญหาเรื่องยางพาราที่เกิดขึ้นนี้ เป็นปัญหา ชั่วคราว ไม่ใช่ปัญหาถาวร เราต้องสร้าง โอกาสในวิกฤตขึ้นมาให้ได้ อย่างที่แท้ อย่า ท้อถอยอย่าทิ้งยางพาราไปทำอย่างอื่น เพราะ ในที่สุดยางพาราก็เป็นที่ต้องการของโลก ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทน โลกต้องพึ่งพา ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา” นายวิษณุกล่าว

นายวิษณุกล่าวอีกว่า ยางพาราทำรายได้ ให้ไทยปีละประมาณ 4 แสนล้านบาท มีผู้ ปลูกยางทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน รัฐตระหนัก ดีถึงตัวเลขเหล่านี้ และช่วงนี้วิกฤตราคาคงต่ำ ทำไม่ถึงตกต่ำ สาเหตุสองอย่าง ไปผูกกัน แบบแยกกันไม่ได้ คือธรรมชาติ น้ำ ฝน ดิน อีกอย่างคือ ตลาดโลก พุดเรื่องความต้องการ เมื่อตลาดโลกกระทบเนื่องจากต้องการน้อย ลง เมื่อผู้ซื้อลดลง ผู้ขายจะยืนหยัดอยู่ได้ อย่างไร ต้องเกิดเหตุเป็นธรรมดา แต่ความ ต้องการของผู้ซื้อไม่มีทางหมดไป หากไม่ เตรียมการวันนี้ เพื่อพัฒนาให้ยางมีคุณภาพ

เราก็อาจเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

“สำหรับหมอนยาง กล้วยยาง คืออีกทาง หนึ่งของประเทศไทย ผมดีใจมาก มีคนมา เล่าให้ฟังว่า สหกรณ์ยางบึงกาฬร่วมมือกับ จีน คือบริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ ที่จะผลิตขาย ทั้งในและนอกประเทศ โอกาสนี้ถ้าบึงกาฬ รับเอาภาระการพัฒนาเรื่องยางมาทำก็น่า สนใจมาก ผมถามรองผู้ว่าฯ ว่าสินค้าโอท็อป ของบึงกาฬคืออะไร ท่านตอบว่า ข้าวมา ผ้า ผ่าย ไข่เค็ม ของเหล่านี้มันไม่อินเตอร์ จะแข่ง กับที่อื่นก็ยาก ผมว่าเอาหมอนยางนี้แหละ เป็นโอท็อปของบึงกาฬ ทำให้ดี ทำให้มี คุณภาพ จะให้ดีต้องแต่งเพลงให้ ผมตั้งชื่อ เพลงให้เลยว่า หมอนยางพาราบึงกาฬ ร้อง ให้ดังกว่า เพลงกล้วยปากซัน หรือเอาออก ทีวีให้ดังกว่าละครที่ฉายอยู่ตอนนี้อย่างเรื่อง ปดิวรีดา และตามรักคืนใจ” นายวิษณุกล่าว

รองนายกฯกล่าวอีกว่า ในส่วนของภาค เอกชน เครือมดิชน-ข้าวสดมีส่วนสำคัญ ทำให้งานวันนี้ออกมาดี ผมจะเอาเรื่องนี้ไป รายงานรัฐบาลทราบ เอาเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด กลับไปรายงานรัฐบาล ถ้าพุดถึงยางแล้วไม่ พุดถึงงานกาชาดด้วยก็ดูจะขาดอะไรไปอย่าง เป็นเรื่องดีที่เอามารวมกัน เพราะงานกาชาด ใครก็จัดทั้งนั้น แต่งานวันยางพาราไม่มีใคร จัด ถึงจัดก็คงไม่ยิ่งใหญ่เท่าบึงกาฬ ต้อง ขอบคุณที่หยิบมาผนวกเข้าด้วยกัน ทำให้ทุก อย่างมันเด่นชัดขึ้นมา ขอให้จัดงานแบบนี้ต่อ ไป อยากให้คนอื่น ได้มาเห็นว่าเรื่องยางไม่ได้ ลึกแต่ปลูกหรือกรีดยังต้องอาศัยความรู้ในเรื่อง เทคโนโลยี ความรู้ในการแปรรูป ความรู้ใน เรื่องนวัตกรรมเครื่องมือ ช่วยกันและเล็กน้อย ที่เรียกว่าประชารัฐคือแบบนี้ ประชาชนกับ รัฐช่วยกัน เป็นพระเอกร่วมกัน

ด้านนายฐาตุร บุญปาน กก.ผจก.เครือ มดิชน กล่าวว่า เครือมดิชนโชคที่ได้จัดงาน ยางพาราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ราคาขาย เปลี่ยนใจคนที่นี้ไม่เปลี่ยน ใจดี ใจกว้าง อยากรู้ ก็เป็นอย่างนั้น ปี 2558 จังหวัด บึงกาฬมีรายได้รวมลำดับ 7 ของภาคอีสาน และรายได้เฉลี่ยต่อหัว ค่ามัธยฐานของ บึงกาฬคือ อันดับ 1 ของภาคอีสาน ที่เรา อยากรู้เห็นคือ นอกจากมีคามมัธยฐาน ความ เหลื่อมล้นน้อย รายได้ต่อหัวที่มาจากยางพารา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สิ่งที่เราจะ เพิ่มขึ้นคือ การเป็นอันดับ 1 ของภาค และเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าเครือมดิชน จะสามารถมีส่วนทำให้ความฝันนี้เป็นจริงเรา

ก็พร้อมทำทันที

นายคาโตะ นาซึระะห์ สุธเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า มาเลเซียเคยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก แต่ตอนนี้ถูกไทยแซงไปแล้ว ปีนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของผู้ผลิตยางที่ราคาตกลง หลังจากนั้นก็ต้องร่วมมือไม่ให้ราคาคง เพราะยางมีความสำคัญในตลาดโลก

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน กล่าวว่า งานปีนี้มุ่งเน้นสู่การยกระดับเกษตรกร ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มชุมชนสหกรณ์ผลักดันให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตหมอน ผลิตที่นอน และสนามเด็กเล่นจากยาง และมีความร่วมมือจะผลิตกรวยจราจรแปดเหลี่ยม ซึ่งทำจากยาง จะเปิดตัวในงาน รวมถึงนวัตกรรมพิเศษ คือเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ มีชาวสวนยางหลายภูมิภาคอยากชม อยากรู้กลไกการทำงานของเครื่องกรีดยางซึ่งนำมาเปิดตัวที่บึงกาฬ ดังนั้น จุดเด่นของงาน คือการพัฒนาสู่การแปรรูป และการยกระดับนวัตกรรม

“ชาวเกษตรกรสวนยางในบึงกาฬยก ระดับสู่การแปรรูป ซึ่งเกษตรกรเริ่มพูดคุยในทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดสู่การแปรรูปที่เป็นทางออกของยางที่สำคัญ งานนี้ประโยชน์ไม่ได้มีแค่เกษตรกรในบึงกาฬเท่านั้น เกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมก็จะได้รับประโยชน์ด้วย มีหลายจังหวัดเดินทางมา อาทิ ตัง ฟังกากระบี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี หนองคาย สกลนคร และอุดรธานี เป็นต้น” นายพินิจกล่าว และว่างานวันยางพาราเป็นงานระดับนานาชาติ มีบริษัทและคณะจากจีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมและมีเลขานุการกรอบความร่วมมือเอเชีย ACD มาร่วมงานเป็นปีแรกด้วย

นายชัยวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าฯ บึงกาฬ รักษาการแทนผู้ว่าฯ บึงกาฬ กล่าวว่างานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนผู้ผลิตยางพาราให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน ตนคาดหวังว่า งานยางพาราและกาชาดบึงกาฬครั้งนี้ จะทำให้ชาวเกษตรกรสามารถก้าวต่อไป และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกอบจ.บึงกาฬ

กล่าวว่า งานยางพาราและกาชาดบึงกาฬปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษคือ ได้รับเกียรติจากเพื่อนบ้านหลายประเทศมาจัดงานยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน เป็นการยกระดับจากงานยางพาราทั่วไปให้อิงใหญ่ขึ้นในห้วงวิกฤตราคาคต่ำ

น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกก.ผจก.สขาการตลาด เครือมติชน ร่วมเปิดนิทรรศการ “ฝากไทย” ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า นิทรรศการฝากไทยที่นำมาจัดแสดงในงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ นับเป็นครั้งแรกที่มีการสัญจรมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประทับใจตั้งแต่ครั้งจัดที่กรุงเทพฯ จึงให้ทีมงานประสานไปที่ “ศูนย์บันดาลไทย” กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทำเรื่องขอยืมของมาใช้จัดแสดง ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี สาเหตุ

ที่เลือกมาให้ชาว.บึงกาฬ ได้ชมนิทรรศการ เพราะมองว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะมุ่งไป ซึ่งนอกจากการเป็นศูนย์กลางยางพาราในภาคอีสานแล้วยังเป็นในเรื่องของการค้าและการท่องเที่ยว รับประชาคมอาเซียนด้วย

ทั้งนี้ งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเวทีกิจกรรมความรู้และความบันเทิงตลอดทั้ง 7 วันของงาน



ใช้ย่างทำถนนเป็นไปได



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้ออกมายอมรับว่า ปีนี้สินค้าเกษตรหลายตัวราคายังคงตกต่ำต่อเนื่อง ไม่มีทางที่จะเ็นหัวขึ้นมาได้เลย สาเหตุเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ น้ำมันมีราคาลดลง

สินค้าเกษตรบางตัว นอกจากราคาจะไม่ดีตัวขึ้นแล้ว ในทางตรงกันข้ามยังตกต่ำลงอีก โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย

แล้วอย่างนี้เกษตรกรจะอย่างไร มีใครช่วยได้บ้าง

คงต้อง "ทำใจ" ยอมรับสภาพอย่างที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พูดไว้ นั่นแหละ เนื่องจากรัฐบาลเองคงจนปัญญาที่จะหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพราะถ้าช่วยเกษตรกรได้คงไม่เดือดร้อนมากขนาดนี้หรอก

สมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงมีอบ กปปส. ชัด

ดาวนกรุงเทพฯ ราคายางประมาณกิโลฯ ละ 80-90 บาท ขณะนี้ร่วงลงไปเหลือ 3-4 กิโลฯ 100 บาท

แม้เมื่อไม่นานมานี้ รัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา ซึ่งประกอบด้วยไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือกันในการกำหนดราคายางธรรมชาติ ด้วยมาตรการหลายอย่าง แต่แนวโน้มราคายางก็คงจะไม่ดีขึ้น

ไม่อย่างนั้น พล.อ.ฉัตรชัย คงไม่ส่งสัญญาณให้เกษตรกรทำใจกับปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำในปีนี้

สำหรับผลการประชุมของรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา นั้น พล.อ.ฉัตรชัย ชี้แจงว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะจำกัดการส่งออกเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางธรรมชาติ ในปี 2559 โดยไปศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาค ทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา

ขณะเดียวกัน เวียดนามได้แสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไตรภาคียาง ซึ่งจะให้เป็น 4 ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติรวมกันเป็นร้อยละ 74.3 ของยางธรรมชาติทั่วโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ โดยจะใช้ยางธรรมชาติจำนวน 300,000 ตัน สำหรับการสร้างถนน ไม้หมอนรถไฟ ยางกันกระแทกเรือและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในปี 2559

รวมทั้งเห็นชอบที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติสำหรับปรับผิวถนน และเสนอแนะแนวทางการสร้างแรงจูงใจกับสาธารณชนด้วยการจัดการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์สินค้าที่ใช้นวัตกรรมจากยางธรรมชาติอีกด้วย

ส่วนผลผลิตยางพารานั้น มีรายงานว่ามีปริมาณปรับลดลงเล็กน้อยจาก 10.95 ล้านตันในปี 2557 มาเป็น 10.94 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากราคาลดลงประกอบกับผู้ผลิตรายางธรรมชาติได้หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน จึงทำให้ปริมาณผลผลิตยางในปี 2558 ลดลง ■

"ฉัตรชัย" ลุ้นอียูปลดใบเหลืองประมง

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารว่าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไร้การควบคุม หรือไอยูยู ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหรืออียู ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค.นี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความหวังว่าผลการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลที่ได้ตั้งใจจะเป็นที่พอใจและก้าวผ่านใบเหลืองของอียูไปได้

ขณะที่นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่อียูแบ่งออกเป็น 2 คณะ คือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจำนวน 3 คน ได้ตรวจประเมินไปแล้วเมื่อวันที่ 18-19 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะตรวจสอบการทำงานในส่วนกลางมาลงพื้นที่ ทั้งห้องปฏิบัติการติดตามและควบคุมเรือประมง รวมทั้งที่กรมประมงเร่งติดตั้งเครื่องติดตามและควบคุมเรือประมง หรือ VMS บนเรือขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปครบ 2,000 ลำ และล่าสุดอยู่ระหว่างการติดตั้งในเรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 5,000 ลำ คาดว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้ ซึ่งข้อมูลจากการติดตามของ VMS นี้

จะต้องสอดคล้องกับระบบ e-logbook โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ อียูยังพอใจในผลการดำเนินงานของไทยที่สามารถออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมงและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกกฎหมายระดับรองลงมา และการปรับปรุงแก้ไขแผนระดับชาติในการควบคุมตรวจสอบ (NPIC) ซึ่งจะเสนอให้อียูพิจารณาในการเจรจาของเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ที่นำทีมโดย นายซีชาร์ ดีเบน เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเจรจากับฝ่ายไทย ในวันที่ 20-22 ม.ค.นี้ โดยฝ่ายไทยมีนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้าคณะ

"ที่ผ่านมารัฐบาลไทยแก้ไขไปมากแล้ว ซึ่งหวังว่าอียูจะเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้และมีท่าทีที่ดีขึ้นในการตัดสินใจว่าไทยควรจะได้ใบเหลือง ใบแดง หรือใบเขียว คาดว่าจะเห็นท่าทีที่ชัดเจนขึ้นในวันที่ 22 ม.ค.นี้ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายจะต้องเดินหน้าอย่างเข้มงวดต่อไป"

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 22 มกราคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5207

Col.Inch: 15.21

Ad Value: 33,462

หน้า: 10(บน)

PRValue (x3): 100,386

คลิป: ๑๗

ภาพข่าว: หารี้อ



หารี้อ-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) จับมือกับนายพอล โรบิลลิয়ারด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ภายหลังหารี้อเพื่อการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ได้ฤกษ์ปี 59 ขับเคลื่อนลดต้นทุนด้านสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์วางเป้าปี 59 รุกขับเคลื่อนนโยบายลดต้นทุนด้านสหกรณ์ครบวงจร พร้อมให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น หนุนส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศนโยบายประกาศให้ปี 2559 ให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันภาคเกษตร 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3.การบริหารจัดการ และ 4.การตลาด ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคสหกรณ์ไทยซึ่งมีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน มีแผนที่จะได้เร่งขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้ภาคสหกรณ์อย่างเต็มที่ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยเบื้องต้นได้มีแผนส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรสมาชิก โดยเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกช่วยในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการลดต้นทุนในส่วนต้นน้ำจะส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหา

ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้บริการแก่สมาชิก ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนการลดต้นทุนกลางน้ำ ได้กำหนดแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วม ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย คาดว่า จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิกอย่างแน่นอน

สำหรับการลดต้นทุนชั้นปลายน้ำ ได้มีแผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยภาคสหกรณ์มีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผลไม้ โคนม ยางพารา กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันฯลฯซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์สามารถจำหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์ได้ในราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย

● เกษตรแจ่งสี่เปี้ยมาตรการอุ้มราคาขายพารา

ทูบโตะจ่ายชดเชยชาวสวน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการรับชื้อข่างพาราว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ อนุมัติงบประมาณในการชื้อข่างพารา โดยให้การข่างแห่งประเทศไทย (กยท.) รับชื้อข่างจากเกษตรกรสวนข่างรายช้อย โดยแหล่งที่มาของ เงินสนับสนุนมอบหมายให้สำนักงบประมาณ เป็นผู้จัดหางบ งบประมาณจำนวน 5,479 ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินรับชื้อจากเกษตรกร ส่วนข่าง 4,500 ล้านบาท ค่าจ้างแปรรูป ค่าขนส่ง 739 ล้านบาท ค่าเก็บรักษา 150 ล้านบาท และค่าดำเนินการของหน่วยงานตาม ที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 วงเงิน 90 ล้านบาท โดยมี 4 หน่วยงาน หลักดุแล คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การคลังสินค้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้การรับชื้อข่างพาราจากเกษตรกรมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ต้อง เป็นผู้ลงทะเบียนกับ กยท. ตาม พ.ร.บ.การข่างฯ 2558 2.มี บัญชีกับ ธ.ก.ส. 3.ได้สิทธิ์ไม่เกินรายละ 15 ไร่ (จำนวนเศษปัด เป็น 1 ไร่) ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวม 150 กิโลกรัม มีจุดรวบรวมข่าง 1,500 จุด ทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการปฏิบัติในการรับชื้อข่างพารา ให้เกษตรกรนำข่าง ข่างก้อนด้วยข่างแผ่นดิบ มาที่จุดรวมข่าง

พร้อมแสดงบัตรขึ้นทะเบียน กยท. และบัตรประชาชน เพื่อลง ทะเบียนส่งมอบข่างให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคุณภาพและชั่งน้ำหนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ปริมาณ ประเภทข่าง จำนวนเงินและออกเอกสารเป็นหลักฐานให้เกษตรกร เฉบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ ชื้อแต่ละวันให้แก่ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ภายใน 2 วัน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนข่าง โครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวน ข่างและคนกรีดยาง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ นั้น ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการรับรองสิทธิ์แล้ว 103,799 คน และ กยท.จะประมวลข้อมูลส่ง ธ.ก.ส. ในวันที่ 21-22 ม.ค. โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 22-24 ม.ค. และภายใน วันที่ 25 ม.ค. จะได้รับเงินทั้งหมดแน่นอน ส่วนเกษตรกรที่ยัง ไม่ได้ขึ้นทะเบียนได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเร่งรัดให้เกษตรกร ขึ้นทะเบียนให้ครบ โดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เหลือ โดยจ่ายเงินให้ครบภายในเดือนมกราคมนี้.